

บทคัดย่อ

ชื่อผลงานวิจัย การใช้แบบฝึกปฏิบัติในการสอนเสริมหลังเลิกเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการบัญชีบริษัท จำกัด เรื่องการจำหน่ายหุ้นและการริบหุ้น ของนักเรียนระดับ วิชาซีพี
ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน

ชื่อผู้วิจัย นางปราณี อารงสุทธิพันธ์ ตำแหน่ง ครู

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีและการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัย
รามคำแหง

สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน

ปีที่ทำวิจัยเสร็จ 2560

ประเภทงานวิจัย ประเภทการเรียนการสอน

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีบริษัท จำกัด เรื่องการจำหน่ายหุ้นและการริบหุ้นและเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีบริษัท จำกัด เรื่องการจำหน่ายหุ้นและการริบหุ้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติในการสอนเสริมหลังเลิกเรียน ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน จำนวน 114 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีบริษัท จำกัด เรื่องการจำหน่ายหุ้นและการริบหุ้น จำนวน 3 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีบริษัท จำกัด เรื่องการจำหน่ายหุ้นและการริบหุ้น ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ E1/E2 ร้อยละของคะแนนความก้าวหน้า และ t-test แบบdependent

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีบริษัท จำกัด เรื่องการจำหน่ายหุ้นและการริบหุ้น พบว่าแบบฝึกปฏิบัติมีประสิทธิภาพ $E1 = 81.00$ $E2 = 85.60$ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีบริษัท จำกัด เรื่องการจำหน่ายหุ้นและการริบหุ้น โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ในการสอนเสริมหลังเลิกเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน มีค่า t เท่ากับ 25.25 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05